

Số: 1155/BQLDA-KHTH

Bình Phước, ngày 10 tháng 10 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 4102/UBND-TH ngày 8/10/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X.

Sau khi rà soát, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến Ban như sau:

1. Cử tri huyện Lộc Ninh

Cử tri Ngô Văn Thủy và cử tri Nguyễn Văn Đông, xã Lộc Phú phản ánh hiện nay dự án Nâng cấp đường ĐT756 còn một số đoạn chưa hoàn thiện, ảnh hưởng việc tham gia giao thông của người dân; đoạn qua xã Lộc Phú, có các điểm giao nhau với các đường bê tông xi măng của khu dân cư, khi thi công đầu đường vào còn để đá lộn xộn, không được láng nhựa, có đoạn dốc quá cao, tiềm ẩn nguy hiểm.

***Trả lời:** Tuyến đường ĐT756 đã được các nhà thầu thi công cơ bản hoàn thành phần khối lượng chính của gói thầu, chỉ còn lại một số vị trí mở rộng cục bộ do vướng GPMB, vừa qua người dân mới bàn giao bổ sung, Ban đã chỉ đạo nhà thầu triển khai hoàn thiện công trình cũng như một số khối lượng bổ sung theo kiến nghị của địa phương và cử tri, dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 10 năm 2024, đồng thời xử lý, dọn dẹp vật tư rơi vãi tại các điểm giao với đường dân sinh để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên tuyến.

2. Cử tri huyện Đồng Phú

Cử tri Hồ Sỹ Dật, ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước kiến nghị: đường Đồng Tiến – Tân Phú trên địa bàn ấp Cầu Rạt đã khởi công được 5 năm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị cơ quan chức năng thông tin để cử tri rõ về thời gian hoàn thành thi công tuyến đường Đồng Tiến – Tân Phú đoạn qua ấp Cầu Rạt.

***Trả lời:** Dự án Đường Đồng Tiến - Tân Phú thực hiện GPMB chủ yếu là vận động người dân hiến đất và tài sản trên đất, đến nay đã vận động bàn giao mặt bằng và thi công hoàn thành được khoảng 9,5km/11,9km. Đối với các hộ dân ảnh hưởng nhiều sẽ thực hiện bồi thường theo quy định. Hiện công tác GPMB đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất

huyện Đồng Phú thực hiện. Dự kiến thời gian hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2024.

3. Cử tri huyện Bù Đăng

Cử tri Nguyễn Văn Tám, thôn 6, xã Đức Liễu phản ánh: đập nước Đarana hoàn thành đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng; hai bên đầu đập có khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý.

* Trả lời:

- Đối với nội dung: “Đập nước Đarana hoàn thành đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng”. Ban trả lời như sau:

Công trình Hồ chứa nước Đarana thuộc dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước, được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án tại Quyết định số 4427/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017. Công trình có nhiệm vụ tạo nguồn nước tưới cho 124,5ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt với công suất 200 m³/ngày,đêm. Công trình được thi công xây dựng hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa thể tích nước, để đưa vào sử dụng do còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Về công tác giải phóng mặt bằng đã có 84/89 hộ dân đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng còn 05 hộ chưa đồng ý nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng (trong đó có hộ ông Lê Tiến Điện đang sinh sống trong khu vực lòng hồ chưa di dời) dẫn đến công trình chưa thể tích nước và đi vào hoạt động. Hiện nay, UBND huyện Bù Đăng đã thành lập Tổ kiểm tra, rà soát quy trình, trình tự thủ tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình tại Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 26/9/2024; sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Tổ sẽ tham mưu UBND huyện Bù Đăng hướng giải quyết nhằm đưa công trình sớm đi vào hoạt động.

- Đối với nội dung: “Hai bên đầu đập có 02 khúc cua gấp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông”. Ban trả lời như sau:

Công trình Đường 34, thôn 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước được UBND huyện Bù Đăng phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 13/10/2017. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, tuyến đường 34, thôn 6, xã Đức Liễu là đường giao thông nông thôn cấp A, vận tốc thiết kế 30 km/h, tải trọng thiết kế 6T/trục.

Riêng đối với công trình Hồ chứa nước Đarana được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 3847/QĐ-BNN-XD ngày 02/10/2018. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt việc xây dựng Hồ chứa nước Đarana sẽ làm ngập khoảng 300m tuyến đường 34. Đoạn đường bị ngập này được thay thế bằng tuyến đường quản lý vận hành đi qua mặt đập và kết nối với tuyến



đường 34 hiện hữu. Qua kiểm tra hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công hạng mục đường quản lý vận hành kết hợp với giao thông nông thôn được thiết kế là đường GTNT cấp A miền núi; vận tốc thiết kế $V=30\text{km/h}$; tải trọng trục tiêu chuẩn $P=6,0\text{T}$ (đảm bảo đồng bộ theo tuyến đường 34 hiện hữu).

Đối với ý kiến của cử tri về 02 bên đầu đập có hai khúc cua gấp; qua kiểm tra 02 điểm cua này có bán kính cong nằm là $R = 30\text{m}$. Theo quy định tại Bảng 6, TCVN 10380:2014, khi thi công thiết kế đường GTNT cấp A, miền núi bán kính đường cong nằm tối thiểu là $R_{\min} = 20\text{ m}$ (bán kính cong càng nhỏ thì đường càng cua gấp). Ngoài ra, tại vị trí các đoạn cua tầm nhìn rất thông thoáng, địa hình bằng phẳng, không có vật cản hạn chế tầm nhìn đảm bảo giao thông an toàn.

Do đó, việc thiết kế và thi công hạng mục đường quản lý vận hành thuộc công trình Hồ chứa nước Đarana có thông số kỹ thuật đồng bộ với tuyến đường hiện hữu, thiết kế đáp ứng các yêu cầu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

4. Cử tri huyện Bù Gia Mập

(1) Cử tri Bùi Đăng Khoa, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa phản ánh: dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 thiết kế mương thoát nước nhưng không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho người dân, đã có trường hợp người dân tử vong do rơi xuống mương thoát nước; đoạn giữa thôn Khắc Khoan và từ cầu Phú Nghĩa đến Đoàn KT-QP 778 không có mương thoát nước, khi mưa nước chảy vào khu vực nhà các hộ dân, gây ngập úng, thiệt hại tài sản và ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.

***Trả lời:** Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 đã thi công hoàn thành theo đúng hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, theo đó, đối với mương thoát nước dọc có 02 loại: Đoạn qua khu vực đông dân cư thiết kế mương đập đan, đoạn qua khu vực ít dân cư chỉ thiết kế mương không đập đan nhằm tiết kiệm chi phí. Tuyến đường mở rộng với mặt cắt như sau: Đoạn từ Km118+140 (ngã ba chân núi Bà Rá) đến Km124+774 (gần Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa): bề rộng mặt đường bê tông nhựa 9m, lề đường 1,5m x 2 bên, mương thoát nước; Đoạn từ Km124+774 đến giáp đường đôi trung tâm huyện Bù Gia Mập: bề rộng mặt đường bê tông nhựa 12m, lề đường 1,5m x 2 bên, mương thoát nước.

- Với thiết kế nền mặt đường như trên là khá rộng, tuyến đường đã được thi công hệ thống an toàn giao thông theo thiết kế (sơn đường, biển báo, biển hạn chế tốc độ đoạn cong cua...), toàn bộ phần lề đường được đổ bê tông tạo mỹ quan và an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến đã đầu tư mương thoát nước dọc 2 bên tuyến, Ban QLDA sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung hệ thống cọc tiêu tại các vị trí mương thoát nước dọc theo kiến nghị của cử tri.

- Riêng đối với đoạn từ cầu Phú Nghĩa đến Đoàn KT-QP 778 không thuộc phạm vi dự án do Ban QLDA tỉnh làm chủ đầu tư.



(2) Cử tri Lê Ngọc Láng, thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa phản ánh: dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT741 có ảnh hưởng 0,2 hecta đất rẫy của gia đình cử tri. Cơ quan chức năng đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ về cây trồng, tuy nhiên chưa chi trả tiền bồi thường phần đất bị ảnh hưởng cho gia đình cử tri. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

***Trả lời:** Hộ ông Lê Ngọc Láng có đất và cây trồng trên đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và phê duyệt quyết định thu hồi đất với tên người sử dụng đất là Nguyễn Thị Hương (vợ ông Lê Ngọc Láng). Tuy nhiên, khi thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thì hộ dân chưa đồng ý nhận tiền với lý do là hộ dân yêu cầu dự án làm đường đến đâu thì thu hồi đến đó. Trên cơ sở đề nghị này, Ban QLDA đã tổ chức buổi làm việc với hộ dân và thống nhất điều chỉnh phạm vi thu hồi đất đối với hộ dân, bản đồ điều chỉnh đã được ký duyệt theo quy định. Theo bản đồ cập nhật thì phần diện tích ảnh hưởng của hộ dân là khoảng 80m² thuộc hành lang bảo vệ đường bộ. Sau khi có bản đồ điều chỉnh, Ban QLDA đã phối hợp các bên liên quan trình và UBND huyện Bù Gia Mập đã ban hành Thông báo thu hồi đất điều chỉnh, đồng thời tiến hành kiểm kê lại hiện trạng trên đất, tuy nhiên hộ dân chưa đồng ý ký vào Biên bản kiểm kê điều chỉnh với lý do hộ dân yêu cầu cấm bỏ sung các cọc trên phạm vi đất của mình theo ranh thu hồi điều chỉnh.

Riêng đối với phần đất khoảng 80m², do hộ dân chưa đồng ý ký biên bản kiểm kê điều chỉnh nên đến nay Ban QLDA chưa có cơ sở trình phê duyệt điều chỉnh theo quy định. Ban QLDA sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và các bên có liên quan làm việc với hộ dân để hoàn thành.

Trên là báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, kính gửi các bên liên quan tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT, KHTH_(Tuyệt).



GIÁM ĐỐC

Dinh Tiến Hải